

Số: 20 /TB-HĐND

Tu Mơ Rông, ngày 22 tháng 7 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021**

Trong 02 ngày, từ ngày 16 tháng 7 năm 2019 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019, tại Hội trường huyện Tu Mơ Rông, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 8.

Thành phần tham dự có: 29/30 vị đại biểu HĐND về dự kỳ họp.

Đến dự kỳ họp có: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI ứng cử trên địa bàn huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Viện trưởng VKS nhân dân huyện; Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng chân trên địa huyện; Chủ tịch (Phó chủ tịch) HĐND, UBND các xã.

Chủ tọa kỳ họp:

Đồng chí: A Dân - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí: Phạm Thanh Minh - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Đồng chí: Y Thi - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí A Dân, PBT - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thống nhất các nội dung Chương trình đã đề ra, Thường trực HĐND huyện đã thông qua: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo tổng hợp một số vấn đề qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về nội dung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIII; Tờ trình bầu bổ sung Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII.

UBND huyện và các cơ quan liên quan trình và được HĐND huyện thống nhất thông qua: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019;

nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận Tổ đại biểu và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Tu Mơ Rông; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; Tờ trình dự thảo Nghị quyết Đề án phát triển Du lịch gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện; Tờ trình dự thảo Nghị quyết xin điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu trung tâm Hành chính-Chính trị huyện Tu Mơ Rông; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện.

Cũng tại Kỳ họp lần này, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2019; Nghe Báo cáo thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 - HĐND của 3 Ban Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban HĐND huyện.

Với phương pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tại kỳ họp HĐND huyện đã tập trung dành nhiều thời gian cho các Đại biểu HĐND huyện thảo luận những vấn đề trọng tâm của kỳ họp. Qua thảo luận tổ và thảo luận chung tại Hội trường, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần thảo luận của đại biểu HĐND huyện đã tham gia sôi nổi và đầy trách nhiệm với các ý kiến thảo luận, tranh luận giữa đại biểu HĐND huyện với các cơ quan đơn vị. Hầu hết các nội dung thảo luận tại Kỳ họp được Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng trả lời cơ bản rõ vấn đề, không né tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần phải có thời gian kiểm tra để trả lời bằng văn bản cho đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại tổ tại Hội trường, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá như sau: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, HĐND huyện cơ bản tán thành với báo cáo của UBND huyện và nhận định: Mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 giữ được ổn định và có sự chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi cần được tiếp tục quan tâm, đó là: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất lúa Đông xuân không đạt so với kế hoạch; Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi còn xảy ra phức tạp; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng kết quả thực hiện còn chậm so với mục tiêu đề ra theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông còn có chiều hướng gia tăng. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư một số dự án còn chậm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; giáo dục toàn diện, học lực của học sinh ở vùng sâu, vùng xa có chuyển biến nhưng chưa đồng đều; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường còn hạn chế. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống chưa phổ biến. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để; Công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn tình trạng khai thác trái phép.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIII đã thông qua 10 Nghị quyết:

(1) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện.

(2) Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019

(3) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2018.

(4) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về cho chủ trương phát triển Du lịch gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện

(5) Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Tư Mơ Rông

(6) Nghị quyết xin điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu trung tâm Hành chính-Chính trị huyện Tư Mơ Rông

(7) Nghị quyết về cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XIII.

(8) Nghị quyết về bầu bổ sung Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII.

(9) Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIII.

(10) Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIII.

HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành đầy đủ và có hiệu quả nhất các nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau đây:

Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện tiếp thu các ý kiến qua thảo luận của đại biểu và ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp chỉ đạo chỉnh sửa, nội dung, số liệu các văn bản do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình kỳ họp, để Nghị quyết, văn bản tại kỳ họp này khi ban hành đảm bảo đúng thể thức, nội dung và đúng với tinh thần kết luận tại kỳ họp. HĐND huyện giao cho Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND huyện theo dõi, tiếp tục kiểm tra kỹ các văn bản trước khi trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành.

Đề nghị UBND huyện đề ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2019 và có giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp báo cáo kết quả kỳ họp; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIII kỳ họp thứ 8 đã ban hành.

Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND Huyện;
- Ban TT UBMTTQVN Huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- TT HĐND các xã;
- UBND các xã;
- CVP, PVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT-VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH MINH**